



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๐๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
และสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน โดยให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์
ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อทราบและ
พิจารณาใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบและ
พิจารณาใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓

D/aom/aomaem/หนังสือราชการ/หนังสือราชการปี ๒๕๖๑/เดือน ก.พ. ๖๑

3-1



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี
 เลขรับ ๘๖๘
 วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑
 เวลา

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/๖ ๒๕๖๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปทุมธานี :

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนดำเนินกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน โดยให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อทราบและพิจารณาใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาเพื่อทราบและพิจารณาใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๒๑๒
 โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๑๘๑๒